

Để phổ biến trên các phương tiện truyền thông  
Văn phòng thông tin liên lạc: (714) 741-5280

Liên lạc: Ana Pulido (714) 741-5283  
anap@ggcity.org/PIO



Thứ Năm, 15 tháng Sáu, 2023

### **BA THÀNH PHỐ HỢP TÁC XÂY TRUNG TÂM GIÚP ĐỠ NGƯỜI VÔ GIA CƯ (NAVIGATION CENTER)**

Tuần qua, Thành phố Garden Grove, hợp tác với các Thành phố Fountain Valley và Westminster, đã khởi công Trung tâm Giúp Người Vô Gia Cư (Navigation center), nhằm cung cấp nhà ở khẩn cấp và các dịch vụ cho những cá nhân vô gia cư trong ba thành phố trên, dựa trên sự giới thiệu. Tọa lạc tại địa chỉ 13871 West Street ở Garden Grove, trung tâm dự kiến sẽ mở cửa vào mùa xuân năm 2024.

“Thị Trưởng Garden Grove Steve Jones nói, “Trung tâm Giúp đỡ người vô gia cư không chỉ cung cấp nơi tạm trú ngắn hạn, mà còn giúp tìm chỗ ở lâu dài, hỗ trợ tìm việc làm cũng như chăm sóc sức khỏe tinh thần. Hơn nữa, với sự hợp tác với Be Well OC tại Garden Grove, Mobile Response Unit, chương trình hỗ trợ sức khỏe với CalOptima Health, Nhóm SRT bên Sở Cảnh sát Garden Grove và những nỗ lực khác, chúng tôi có các giải pháp cho tình trạng vô gia cư trên nhiều phương diện. Xin cảm ơn thành phố Westminster và Fountain Valley vì sự hỗ trợ và hợp tác quý báu của họ trong dự án này.”

Trung tâm hoạt động 24 giờ mỗi ngày, bảy ngày một tuần, phục vụ khoảng 170 người lớn và cung cấp gần 100 giường bệnh. Trong số các dịch vụ, người tạm trú sẽ nhận được ba bữa ăn hàng ngày, sử dụng các cơ sở giặt đồ, chỗ ở cho thú cưng và phương tiện di chuyển đi đến trung tâm.

## **BA THÀNH PHỐ HỢP TÁC XÂY TRUNG TÂM GIÚP ĐỠ NGƯỜI VÔ GIA CƯ 2-2-2**

Các dịch vụ hỗ trợ sẽ bao gồm tư vấn riêng biệt, ổn định sức khỏe tâm thần, tư vấn trong việc lạm dụng chất gây nghiện, dịch vụ giáo dục và phát triển kỹ năng sống, hỗ trợ việc làm và đào tạo nghề nghiệp cho từng cá nhân.

"Hôm nay là ngày đánh dấu một sự cam kết chung của chúng ta đối với các giải pháp hiệu quả để hỗ trợ những người vô gia cư. Tôi vô cùng vinh dự được có mặt tại sự kiện động thổ Trung tâm giúp đỡ người vô gia cư, thể hiện lên sự đoàn kết và hợp tác giữa 3 thành phố Fountain Valley, Westminster và Garden Grove. Dự án này chứng minh cho niềm tin chung của chúng ta rằng mọi cá nhân đều xứng đáng có sự tôn trọng và cơ hội cho một tương lai tươi sáng hơn. Chúng ta không chỉ xây dựng một trung tâm, mà chúng ta đang hướng tới hy vọng về một ngày mai tốt đẹp hơn cho tất cả cư dân của chúng ta", Thị trưởng Kim Constantine thuộc Thành phố Fountain Valley cho biết.

Quận Cam sẽ đóng góp tổng cộng \$11.5 triệu đô la cho dự án, với \$5.3 triệu đô la dành cho xây dựng/sửa sang và \$6.2 triệu đô la cho các hoạt động của trung tâm. Ba thành phố sẽ đóng góp vào chi phí hoạt động hàng năm trong 10 năm tới. Chi phí vận hành cho niên khóa 2023/24 là khoảng \$2.6 triệu đô la.

Để biết thêm thông tin, xin xem tại website [www.ggcity.org/navigation-center](http://www.ggcity.org/navigation-center).

###